



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
8 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,838 ราย ผู้ป่วยสะสม 736,522 ราย หายป่วยเพิ่ม 21,108 ราย อยู่ระหว่างรักษา 213,444 ราย อาการหนัก 5,159 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,060 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 212 ราย เสียชีวิตสะสม 6,066 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 20,280,108 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 202,930,857 ราย เสียชีวิต 4,298,747 ราย รักษาหาย 182,279,046 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **มาเลเซีย** จะไม่ใช้สถิติผู้ป่วยโควิดรายวันเป็นเกณฑ์คลายล็อก แต่จะประเมินจากอัตราการรักษาตัวในรพ. การครองเตียงของผู้ป่วยในหอไอซียู และอัตราการฉีดวัคซีน **อังกฤษ** นักวิทยาศาสตร์เผยวัคซีน COVID-19 อาจหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตาไม่ได้ **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดของปีในวันนี้ จากไวรัสสายพันธุ์เดลตาที่ทั้งยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์ **ญี่ปุ่น** ผู้ป่วยสะสมเกิน 1 ล้านคนแล้ว และพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แลมบ์ดาคนแรกในประเทศ **แอฟริกาใต้** เผยประสิทธิภาพวัคซีนของ Johnson & Johnson ต่อสายพันธุ์เดลตา พบว่าป้องกันการเข้ารักษาในรพ. 71% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 96% และอาจคงประสิทธิภาพไปได้ถึง 8 เดือน **อิตาลี** บังคับใช้กรีนพาสยืนยันการฉีดวัคซีนในสถานศึกษา-เดินทางไกล **เวียดนาม** เตรียมผลิตวัคซีน mRNA ชนิดแรกในอาเซียน **สิงคโปร์** ฉีดวัคซีนครบ 70% ทอยกลับสู่ชีวิตปกติ **ลาว** เพิ่มระยะเวลากักตัวคนเข้าประเทศเป็น 28 วัน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬาร) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thestandard, topnews, ch7)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย โควิดทั่วโลกอยู่ช่วงขาขึ้นหลังเดลต้าระบาด ไทยมีสัญญาณเชิงบวก ผู้หายป่วยใกล้เคียงผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบผู้สูงอายุเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 67 ตั้งเป้าระดมฉีดวัคซีนผู้สูงอายุพื้นที่สีแดงเข้มอย่างน้อย 70% ในเดือนนี้ ขณะที่ผลตรวจด้วย ATK ทั่วประเทศ พบผู้ติดเชื้อ 6,026 คน โดยกทม.การติดเชื้อเริ่มคงตัว เฉลี่ยพบผลบวก 10% หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้และเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อลดลงจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าการฉีดวัคซีนเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการติดเชื้อในบ้านได้มาก สำหรับผู้เสียชีวิต 212 ราย พบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน 172 ราย หรือ 89.58% ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 19 ราย ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ปลัด สธ. เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน 12 เขตสุขภาพ ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 3.5 แสนโดสต่อวัน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตให้มากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด อย่างน้อย 70% จังหวัดที่เหลืออย่างน้อย 50% ภายในสิ้นเดือน ส.ค. เพื่อลดป่วยหนักและเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ innnews

-นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ระบุ ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีน การจัดหาวัคซีนในช่วงที่ความต้องการจากทั่วโลกมีสูงไม่ใช่เรื่องง่าย และประเทศไทยมีเงื่อนไขเรื่องระเบียบราชการ ทำให้การเจรจาไม่คล่องตัว แต่เวลานี้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเจรจานำเข้าวัคซีนได้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้กระจายวัคซีนให้กับประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น การจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้กับจุดกระจายวัคซีนของภาคเอกชนสะท้อนความเข้าใจที่รัฐบาลมีต่อภาคเอกชนมากขึ้น และการพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจน้อยลง เป็นแนวทางที่รัฐบาลจัดการได้ในจุดที่เหมาะสมระดับหนึ่ง แต่ในความรู้สึกของประชาชนและภาคเอกชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะดำเนินการได้ดีกว่านี้ แม้ว่าประเทศไทยมีสถิติการฉีดวัคซีนดีกว่าหลายประเทศในอาเซียน

#### 2.การกระจายวัคซีนไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส. 100

-กรมควบคุมโรค เปิดเผยแพร่การกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่ได้รับจากสหรัฐฯ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เป็นไปตามเกณฑ์และความจำเป็นของพื้นที่ โดยจัดส่งวัคซีนล็อตแรกระหว่างวันที่ 4-7 ส.ค. ให้หน่วย

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

บริการโดยตรง และส่งให้สำนักอนามัย กรุงเทพฯ เพื่อนำไปกระจายให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่แจ้งความประสงค์ไว้ อาทิ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคลินิกเวชกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 6 ส.ค. 2564 มีบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว 175,190 คน แบ่งเป็น วัคซีนไฟเซอร์ 1,422 คน และวัคซีนแอสตราเซนเนกา 173,768 คน บุคลากรที่รายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งความต้องการได้ที่สถานพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ppthhd36)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ 1.5 ล้านโดส ว่า ตั้งแต่ 4-6 ส.ค. ส่งวัคซีนลอตแรกกว่า 4.6 แสนโดส ไป 170 รพ.ทั่วประเทศ และหลายแห่งเริ่มฉีดแล้ว ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ส่วนข่าววัคซีนที่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก หายไป ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม วัคซีนมีครบถ้วนและเตรียมฉีดให้กับบุคลากรในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีข่าวปลอมว่าส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้กับศูนย์ที่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นหัวหน้า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกัน ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 20.2 ล้านโดส และในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้วกว่าแสนราย ในเดือน ส.ค.จะมีวัคซีนทุกชนิดรวมกันมากกว่า 10 ล้านโดส ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ได้รับบริจาค 4 แสนโดส หลังกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะใช้เวลาสัปดาห์เดียวฉีดหมด โดยในเดือนนี้แอสตราเซนเนกาแจ้งว่าจะจัดส่งวัคซีนให้ได้อีกประมาณ 5.4 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, newtv, thaiPBS, kapook

-เพจกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกด้วย ว่า กรมฯ ไม่ได้จัดส่งวัคซีนให้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เนื่องจากทางศูนย์ฯ ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคอย่างดี ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

### 3.กระจายชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส. 100, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, springnews, topnews, innnews, thebangkokinsight, ch7)

-นายกฯ สั่งการให้จัดสรรและกระจายชุดตรวจ ATK ซึ่งได้รับจากสมาพันธ์รัฐสวิส 1.1 ล้านชุด ดังนี้ กรุงเทพฯ 200,000 ชุด นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 75,000 ชุด พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 70,000 ชุด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จังหวัดละ 45,000 ชุด สำรองที่สธ. 150,000 ชุด เชื่อมันว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากสมาพันธ์รัฐสวิสนี้จะมีสนับสนุนให้ไทยสามารถควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเครื่องช่วยหายใจ 102 เครื่อง จะแจกจ่ายตามความเหมาะสมต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง

-ประธานหอการค้าไทย เสนอให้รัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนและจำหน่าย ATK ในราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประเทศไทยควรเร่งจัดหาเพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้สามารถซื้อขายได้ระหว่างผู้นำเข้าและผู้ประกอบการ ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสธ. นอกจากนั้น ควรให้ความรู้วิธีใช้งานและวิธีกำจัดหลังการใช้งานด้วย และในระยะถัดไปควรวางแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุนผลิต ATK ในประเทศ โดยสามารถให้เอกชนร่วมสนับสนุนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv, thestandard, ch7, thebangkokinsight)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. มีมติให้ สปสช.จัดหาชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด แจกให้กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ โดยสปสช.จะขอความร่วมมือร้านขายยาเป็นหน่วยกระจายชุดตรวจ ATK กรณีตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อจะขอความร่วมมือร้านขายยาให้คำแนะนำในการดูแล หรือส่งต่อเข้าสู่ Home Isolation และหลังเดือน ก.ย. จะประเมินอีกครั้ง หากจำเป็นสปสช.จะซื้อเพิ่ม รวมถึงถ้าการกระจาย ATK ผ่านร้านขายยาประสบความสำเร็จ อาจจะขยายไปสู่การเป็นจุดกระจายยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด หรืออาจขอให้ร้านขายยาช่วยทำ HI

### 4.ฟ้าทะลายโจร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, amarintv, innnews)

-รมว.สธ. เปิดโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร จ.อุทัยธานี ตั้งเป้า ส.ค.-ก.ย. ส่งมอบต้นกล้า 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 และสายพันธุ์พิจิตร 4-4 ที่ให้สารแอนโดรกราโฟไลด์สูง 828,500 ตัน ให้สหกรณ์การเกษตรในอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และสงขลา มอบรพ.สต.ช่วยปลูกเพิ่มชีพหลายในตลาด

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-กรมวิชาการเกษตร แจกฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พีจีตร 4-4 และพิชญ์โลก 5-4 ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง ให้เกษตรกรและผู้สนใจฟรี จำกัด 5 ต้น/คน เริ่ม 7 ส.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ch3

-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ผลการศึกษาว่าฟ้าทะลายโจรมีผลข้างเคียงต่อดับหรือไม่ โดยจากงานวิจัยฟ้าทะลายโจรในต่างประเทศไม่มีรายงานว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อดับ และในการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพยาของการใช้ผงฟ้าทะลายโจรปริมาณ 12 แคปซูล (4.2 กรัม) ต่อวัน ติดต่อกัน 3 วัน (มีปริมาณสาร Andrographolide 97 มก.ต่อวัน) ไม่พบว่าการทำงานของเอนไซม์ตับผิดปกติ สำหรับการศึกษาความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพยาของสารสกัดฟ้าทะลายโจรปริมาณ 9 แคปซูล ต่อวัน (มีปริมาณสาร Andrographolide ขนาด 180 มก.ต่อวัน) ติดต่อกัน 7 วัน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ตับเช่นกัน แต่หากใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสาร Andrographolide ในขนาดสูงถึง 360 มก.ต่อวัน ติดต่อกัน 7 วัน จะพบการเปลี่ยนแปลงของ AST เล็กน้อย ในอาสาสมัคร 1 คนใน 12 คน ซึ่งค่าเอนไซม์ตับที่สูงขึ้นนี้จะกลับเป็นปกติภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนค่าเอนไซม์ ALT จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอาสาสมัคร 4 คน คิดเป็น 33.33% แต่การทำงานของเอนไซม์ก็จะกลับเป็นปกติภายใน 1-3 สัปดาห์ ดังนั้นขนาดของสาร Andrographolide ที่เหมาะสม คือ 180 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน

### 5.เสนอปลดล็อกสนามเทนนิส-กอล์ฟ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า

-นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ส่งหนังสือถึงนายฯ ทบพจนมาตรการปิดสนามกีฬาากลางแจ้ง-เทนนิส-กอล์ฟ เหตุผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ พงช.-ครอบครัวเดือดร้อน เชื้อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และให้ประชาชนคลายเครียดจากวิกฤติ มั่นใจทุกสนามพร้อมทำตามมาตรการ สธ.เข้มข้น

### 6.การเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 5-6 พันเม็ดต่อวัน ขณะนี้ต้องใช้วันละ 8.5 แสนเม็ด จากการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลตา จึงต้องลดผู้ติดเชื้อให้ได้เพราะยาฟาวิพิราเวียร์ต้องนำเข้าทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดย สธ. จัดหายาฟาวิพิราเวียร์เดือนนี้ 40 ล้านเม็ด เดือนหน้า 100 ล้านเม็ด ราคาเม็ดละ 10 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, thailandplus, acnews, innnews)

-ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ล่าสุดมีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์วันละ 8.5 แสนเม็ด ได้จัดสรรไปทั่วประเทศตั้งแต่ 7 ก.ค. - 4 ส.ค. 20.5 ล้านเม็ด สธ.ได้มอบให้องค์การเภสัชกรรมจัดหาเพิ่มเติม โดยตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 2564 จัดหาเพิ่ม 300 ล้านเม็ด (เดือนละ 100 ล้านเม็ด) เฉพาะเดือน ส.ค. และก.ย. จัดหา 120 ล้านเม็ด สำหรับยาเรมเดซิเวียร์ ให้จัดหาเพิ่มอีก 1 แสนขวด รวมเป็น 2 แสนขวดภายในเดือน ส.ค.นี้ ตามเกณฑ์การรักษารักษาใหม่เพื่อกระจายให้ทุกจังหวัด ส่วนเวชภัณฑ์ที่ใช้ประจำ อาทิ หน้ากาก N 95 หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า หมวกคลุมผม มีการสำรองให้เพียงพอในการใช้แต่ละเดือน โดยจัดซื้อด้วยงบกลางและงบเงินกู้จัดสรรไปยังภูมิภาคทุกสัปดาห์ พื้นที่ที่ไม่เพียงพอขอสนับสนุนเร่งด่วนได้ที่ กบรส.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, จส.100

-กรมการแพทย์ แนะนำผู้ป่วยเข้าช่วย-ผู้ป่วยยืนยันที่รอรับการรักษา ควรได้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย การรอรับการรักษาไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยา

### 7.ทุจริตบงเสี่ยภัยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-กรณีตรวจสอบพบนักวิชาการการเงินและบัญชี สสจ.กำแพงเพชร ทุจริตบงเสี่ยภัยโควิด ยักยอกโอนเงินกว่า 12 ล้านบาท เบื้องต้น ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งแจ้งความดำเนินคดีอาญาและสสจ.ได้สั่งให้ออกจากราชการไว้แล้วนั้น ล่าสุด สภ.เมืองกำแพงเพชรได้ทำหนังสือไปยังธนาคารที่ยักยอกเงินเข้าบัญชีตนเองเพื่อระงับการเบิกจ่าย พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชี คาดว่าจะทราบผลเร็วๆ นี้ จากนั้นจะได้นัดเจ้าหน้าที่สสจ.กำแพงเพชรทุกคนมาสอบปากคำเพื่อทราบถึงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณและมีส่วนรู้เห็นการกระทำผิดหรือไม่ เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะรวบรวมสำนวนส่งป.ป.ช.กำแพงเพชร เพื่อเรียกเจ้าตัวมาดำเนินคดีต่อไป

### 8.ขยะติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-จ.ปราจีนบุรี รพ.สนามบางแห่งเริ่มมีปัญหาขยะติดเชื้อล้น โดยบริเวณหน้ารพ.สนามวัดศรีโพธิมาลัย อ.ศรีมหาโพธิ มีขยะติดเชื้อบรรจุถุงสีส้มจำนวนมากยังไม่มีการจัดเก็บ ทำให้มีสุนัขเข้ามาคุ้ยหาอาหารในกองขยะแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>9. คลัสเตอร์ใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการบ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, tnthailand, ch7, 77kaoded, sanook, changmainews)  - ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 4,221 ราย สมุทรปราการ 1,428 ราย ชลบุรี 1,418 ราย สมุทรสาคร 1,372 ราย นครปฐม 781 ราย นนทบุรี 699 ราย สระบุรี 595 ราย ปทุมธานี 514 ราย ฉะเชิงเทรา 448 ราย อุบลราชธานี 396 ราย/ <b>สงขลา</b> ผลตรวจวิจัยรุ่น 61 คนจัดปาร์ตี้วันเกิดริมทะเล พบติดเชื้อโควิด 5 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่กักตัว 20 นาย <b>เชียงใหม่</b> ปิดหมู่บ้านรุ่งเจริญ ม.11 อ.แม่จัน พบคลัสเตอร์แรงงานรับจ้างรายวัน เจ้าหน้าที่รพ.แม่จัน สสอ.แม่สาย เร่งลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม <b>ตาก</b> วัดดงแม่สอด พบพระ-เณร-ฆราวาส ติดเชื้อแล้ว 17 ราย <b>นนทบุรี</b> เปิดศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 6 อำเภอ <b>บุรีรัมย์</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 332 ราย <b>นครราชสีมา</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 645 ราย เป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ <b>ลำปาง</b> พบคลัสเตอร์ครอบครัวร้านขายไข่ติดเชื้อ 8 ราย <b>ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา</b> ดำเนินโรงงานอุตสาหกรรมมีผู้ติดเชื้อแล้วไม่แจ้งข้อมูลทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวมากขึ้น จะดำเนินคดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปกปิดข้อมูล <b>กาญจนบุรี</b> พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ รพ.ไทรโยค ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน และรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ลดการให้บริการด้านการตรวจแล็บ และงดการรับบริจาคโลหิต</p> <p><b>10. ประเด็นในโซเชียล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Line  - มีการส่งต่อข้อมูล ว่า พบยาโมโนโคลนาลแอนติบอดีของเยอรมัน รักษาโควิดหายภายใน 24 ชม.</p>	
<p><b>มาตรการอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, innnews, thailandplus)  - รว.สธ. มอบวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดเป็นบูสเตอร์โดสบุคลากรทางการแพทย์และฉีดสูตรผสมซิโนแวค-แอสตราเซนเนกาใน อสม. จ.นครสวรรค์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ acnews, thailandplus, 77kaoded  - รว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ติดบ้านติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ โดยศูนย์ฉีดวัคซีน ต.บ้านเพ จ.ระยอง และตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, workpointtoday, changmainews, mthai, springnews, thailandplus, thestandard, pptvhd36, voivetv, sanook, amarintv, mcot, thebangkokinsight)  - กรมอนามัย แนะนำวิธีหรือสามีภรรยาประเมินตนเองก่อนมีเพศสัมพันธ์ หากมีความเสี่ยงสูง มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ในห้องการมีเพศสัมพันธ์ และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า พร้อมแนะวิธีปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, changmainews, workpointtoday, thailandplus)  - นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 6 ขวบ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ข้อมูลวันที่ 5 ส.ค. พบติดเชื้อสะสม 18,775 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเสียชีวิต 2 ราย เป็นเด็กวัย 1 เดือน และ 2 เดือน และข้อมูลจากกรมควบคุมโรค พบอัตราการเสียชีวิตในเด็ก 0-15 ปี ร้อยละ 0.02 โดยมากกว่าร้อยละ 70 ไม่มีอาการ กลุ่มเด็กที่เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัวร้ายแรงมากกว่าเด็กในกลุ่มเดียวกัน ขณะนี้กรมฯ ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ เตรียมแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ในภาคการศึกษาหน้า ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของสธ. มีโรงเรียนเข้าร่วมนำร่อง 100 โรงเรียนในเดือน ส.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย  - ตามที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารเรื่องสายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการจากภาครัฐโดยกรมการแพทย์ ไม่มีการเรียกเงินจากประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า  - ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกรพ. 25 แห่ง กลับมาฉีดวัคซีนให้ประชาชนอีกครั้งหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนอีก 7.5 แสนโดส เริ่มฉีดวันนี้นับถึง 10 ส.ค. ในผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้วันที่ 1-8 ก.ค. จากผู้ตกค้างทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ กทม.ยังปรับแผนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก 6 จุด ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ  - สมาคมรพ.เอกชนสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านโดส โดยจะนำเข้ามาฉีดให้บริการต้นปีหน้า และให้รพ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เอกชนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นารุ่นที่ 2 โดยเปิดให้สั่งจองถึง 13 ส.ค.นี้ เบื้องต้นมีผู้สั่งจองแล้วกว่า 10 ล้านโดส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, tnnthailand, สำนักข่าวไทย, workpointtoday)</p> <p>-ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้เพียงพอ หลังคาดการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมให้เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์กับประชาชน ภาคส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันประกอบการลาป่วย หรืออาจให้ลูกจ้างชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจขอให้ใช้หลักฐานอื่นแทน เพื่อลดภาระของลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19</p> <p>-เลขาธิการ คปภ. ปลดล็อกเอกสารพิสูจน์การติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเคลมประกันแบบ “เจอ-จ่าย-จบ” ให้บริษัทประกันภัยใช้เอกสารตรวจโดยวิธี RT-PCR แทนใบรับรองจากแพทย์ได้</p> <p>-อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือสุนัข-แมวเจ้าของป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซอยประชาชื่น 17 กรุงเทพฯ โดยเน้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ไวรัสตับอักเสบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, thailandplus, ChiangmaiNews</p> <p>-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับ พร้อมตั้งเป้ากำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีให้หมดไปภายในปี 2573</p>	-